
28. fundur hverfisnefndar Síðuhverfis haldinn í Síðuskóla 10. október 2007. 

 

Mættir: Aðalheiður, Arne, Elías, Guðbjörg og Guðný. 

Dagskrá fundar: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

2. Rauði Róló 

3. Hraðamælingar 

4. Átakið “göngum í skólann” 

5. Önnur mál 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundurinn settur og fundargerð síðasta fundar samþykkt og undirrituð.  

 

2. Rauði róló. 

Enn er ekkert að frétta af málefnum vallarins og bíður nefndin enn svara.  

 

3. Hraðamælingar og 4. Átakið “göngum í skólann” 

Þessum liðum er frestað til næsta fundar. 

 

5. Önnur Mál. 

• Félagsmiðstöðvar. Hjá Akureyrarbæ kannast menn ekki við að til sé nein 

áfangaskýrsla vegna félagsmiðstöðva. Alfa Aradóttir hins vegar ekki við en er 

væntanleg fljótlega og getur vonandi svarað þeirri fyrirspurn nefndarinnar.  

• Hinsvegar hefur nefndin skoðað vetraráætlun frá starfsmönnum félagsmiðstöðva. 

Ákveðið var að taka málið upp síðar. 

• Hugmynd um skjólbelti ofan við Borgarsíðu. Nefndin ákveður að kynna sér það mál 

nánar. 

• Ábending um að gangbraut á Miðsíðu sem staðsett er beint aftan við strætóstoppistöð. 

Útsýni ökumanna sem koma á móti mjög takmarkað þegar vagninn er stopp og getur 

það hæglega valdið slysi. 

• Nefndin ákveður að kanna hvort möguleiki sé á að Jón Birgir Gunnlaugsson geti séð 

sér fært að mæta á næstkomandi hverfisnefndarfund.  

• Næsti fundur nefndarinnar verður haldinn þann 21. nóv. 2007. kl. 20:00.  

• Kannað hefur verið hvort netfangalisti hverfisbúa geti verið á heimasíðu 

Akureyrarbæjar og virðist ekkert því til fyrirstöðu. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið. 


